

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

AJA – บางที ก็มากกว่าที่ควรจะเป็น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลึจั่วหัว... เอาจริงๆ กันอีกครั้ง แบบตรงไปตรงมา หรือว่าเราต้องยอมรับนะ

ราคาหุ้นที่จะขึ้น (ยังไม่ขอกล่าวถึงตอนราคาลงนะ) ถ้าท่านที่เข้ามาในตลาดหุ้นใหม่ๆ หรือ เป็นน้องๆ ใหม่ ที่อายุยังน้อยๆ แล้วเข้ามาในวงการหุ้น... ท่านอาจจะพอเข้าใจมาตั้งแต่เรียนหนังสือในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนว่า ราคาหุ้น ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้น ไม่ว่าจะประเทศไหนๆ ถ้าจะขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวโน้มที่ดีได้นั้น ก็มักจะต้องมาจาก ผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ดีเยี่ยม และมีผลกำไรในแต่ละปี มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นต่อเนื่อง ราคาหุ้นจึงควรที่จะวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง... แบบว่า ราคาที่เหมาะสมของหุ้นนั้นๆ จะถูกยืนยันด้วยผลการประกอบการในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปี ...อันนี้ คือความเข้าใจที่ควรจะเป็น แล้วท่านนักลงทุนมือใหม่ๆ หรือ น้องใหม่ๆ ที่เข้ามาในตลาด ก็ต้องคาดการณ์ล่วงหน้ากันให้ได้ว่าท่านนั้น ว่า หุ้นนั้น จะมีผลประกอบการไปในทิศทางไหน หรือ จะเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าทำเองไม่ได้ ก็อย่างว่าแหละครับ ต้องหาบทวิเคราะห์ตามค่ายต่างๆ อ่านเอาอีกที ก็ต้องลุ้นกันอีก หุ้นนั้นๆ จะมีคนทำบทวิเคราะห์ไว้หรือไม่ หรือต่อให้มี แต่ในเนื้อหาของบทวิเคราะห์ ก็อาจจะไม่ใช่เป็นหุ้นที่ดี หรือน่าสนใจอะไรเลยก็ได้... แต่เชื่อหรือไม่ แนวโน้มของราคาในเวลานั้นๆ อาจกำลังค่อยๆ ชยับขึ้น หรือราคาหุ้นบางตัว ชยับขึ้นแรงๆ เกินพื้นฐาน อย่างที่ถ้าจะเอาตามพื้นฐาน ก็ต้องทำกันไปถึง 5 ปี 10 ปี กันโน่นเลย... แต่ทำไม ยังมีคนซื้อหนักๆ กันล่ะ อันนี้แหละครับ เห็นอเมซถึงต้องว่า “ยังมีอะไรมากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็น” (ราคา ขึ้นได้ด้วยอะไรอีกบ้างล่ะ)

ดูตามเกม... เล่นด้วย Volume ที่น่าสงสัยแบบนี้ ก็น่าจะต้องมีไม้กระชากราคาขึ้นซักไม้ละ

หรือไม่แน่ อาจจะเล่นเกมลากยาวๆ แบบให้สงสัยกันไปถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐานกันเลยทีเดียว

แนวรับ : ... 0.29-0.28 หรือ **ต้องไม่เห็นต่ำกว่า 0.25 ไว้ก่อน**

เป้าหมาย : ... ยืน 0.31 **ได้มันคง จะมองเป้าหมาย 0.42-0.43**

Price Chart...(AJA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AJA... เรียกว่า หากเห็นราคาขึ้นไปยืน 0.31 ได้ตามที่กล่าวแล้วนั้น ก็ยังสามารถจะซื้อตามน้ำ ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนัก ราคาเป้าหมาย ยังถือว่า คุ่มค่ากับการเก็งกำไร... นี้ว่ากันแค่ระยะสั้น ด้วยรูปแบบของชุด MA. ตามภาพนั้นท่านน่าจะเห็นนะครับ ถ้าจะเอาตามโครงสร้างการแก่งตัว ความน่าจะเป็นที่เราจะเห็น แนวโน้มของการยูเทิร์นแบบจริงๆ จังๆ ก็มีสูง ไม่ว่าจะมาจากด้วยเหตุปัจจัยอะไร ในทางเทคนิค จะไม่กล่าวถึง เอาตามรูปแบบการวิเคราะห์ และโอกาสในทางเทคนิค กันก่อนเลย... ราคามักจะวิ่ง ก่อนความจริงจะเปิดเผย เม็ดเงิน ที่เรียกว่า smart money นั้น บางครั้งก็เข้าหุ้น โดยที่ไม่ใช่แค่พื้นฐานอย่างเดียวก็ได้เนะครับ ต้องเข้าใจ